



๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวันที ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว เร่งปฏิรูปศึกษาศาสตร์ พัฒนาครูหลายจังหวัด

มศว เร่งปฏิรูปศึกษาศาสตร์ พัฒนาครูหลายจังหวัด คณะพลศึกษาเผยเด็กไทยพฤติกรรมสุขภาพมีปัญหา เร่งยกระดับครู สร้างความรู้-เข้าใจพฤติกรรมสุขภาพและการออกกำลังกายแนวใหม่

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่าตระหนักดีถึงการปฏิรูปศึกษาศาสตร์ซึ่งเราไม่ได้มองแค่กายใหม่มหาวิทยาลัยเท่านั้น การปฏิรูปศึกษาศาสตร์ยังดำเนินการไปถึงการอบรมครูที่เลี้ยง ครูประจำการ ศึกษานิเทศก์ ด้วยงบประมาณที่ดำเนินการตลอดทั้งปี 2552 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 10 ล้านบาท เป็นงบประมาณในส่วนบริการวิชาการ ถือว่าได้ประโยชน์สูงสุดในวงการศึกษาชาติ ทำให้มีการตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษามากขึ้น โดยใช้บุคลากรในคณะสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษาเข้าไปร่วมให้การอบรม

“ในงบประมาณปี 2553 ได้จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 4 ล้านบาท ในงบประมาณนี้เราจะลงมือดำเนินการเห็นไปที่กลุ่มสาระวิชามากขึ้น โดยจะเน้นครูสังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ศิลปะ พลศึกษา และสุขศึกษา ตอนนี้อย่างคณะพลศึกษาได้รายงานว่าจะทำโครงการพัฒนาครูประจำการทางในรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา จะเป็นการให้ความรู้ในเรื่องแผนการสอนที่ครูต้องใช้ในปัจจุบัน ซึ่งครูประจำการ อาจารย์มหาวิทยาลัย ครูที่เลี้ยง อาจารย์นิเทศควรจะเข้าใจและเรียนรู้แผนการสอนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ทางคณะพลศึกษาจะให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนพลศึกษาและสุขศึกษาแนวใหม่ ซึ่งจะนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้จะให้หลักการสอนพลศึกษาที่มุ่งเน้นความสนุกสนานเพื่อให้เด็กรักและผูกพันในการออกกำลังกาย การจะทำให้เด็กและและผูกพันกับอะไรนั้นต้องทำให้เขารู้สึกสนุก การที่คณะพลศึกษามศว จัดโครงการพัฒนาครูประจำการในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานั้น เพราะทางคณะเห็นว่าเด็กไทยมีพฤติกรรมสุขภาพผิด ๆ หลายประการ ไม่ชอบออกกำลังกาย นั่งเล่นคอมพิวเตอร์นาน ๆ โดยไม่ขยับขยับเคลื่อนไหวตัวเอง กินอาหารฟาสต์ฟู้ด หรือพฤติกรรมการอยากผอมและต้องใช้ยาลดความอ้วนโดยไม่สนใจว่าจะเกิดผลข้างเคียงหรือไม่ พฤติกรรมทางเพศที่ผิด ๆ เช่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน จะเห็นว่าพฤติกรรมสุขภาพของเด็กและ

เยาวชนไทยมีปัญหาอย่างมาก ถ้าเราไม่เร่งให้ความรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษากับครูไทย ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพของเด็กไทยก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จะเห็นว่าครูเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้พฤติกรรมสุขภาพของเด็กและเยาวชนไทยดีขึ้นหรือเลวลงก็ได้ ดังนั้นความรู้ความเข้าใจของครูในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพและพลศึกษา การออกกำลังกายของครูต้องได้รับการยกระดับ และต้องเพิ่มพูนความรู้ให้กับครูอย่างต่อเนื่องด้วยโดยเฉพาะครูในต่างจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่ขาดโอกาสโดยจะเดินทางไปอบรมครูในจังหวัดนครสวรรค์ เชียงใหม่และภูเก็ต ส่วนจังหวัดใกล้เคียงอื่น ๆ ก็สามารถเข้าร่วมอบรมได้”

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวอีกว่าขณะนี้คณะทำงานปฏิรูปศึกษาศาสตร์มศว เตรียมการติดตามโครงการต่างๆ หลังจากที่ได้ฝึกอบรมไปแล้ว เพื่อดูว่าเกิดการพัฒนาอะไรไปบ้าง ซึ่งในปีงบประมาณ 2552 ที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นเรื่องการศึกษาวิจัยทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน การที่มศว ทำงานเชื่อมโยงกับครูในต่างจังหวัดพบว่าแม้พวกเขาจะไม่มีโอกาส แต่ความตื่นตัวในการเรียนรู้มีสูงมาก

